

บัญชี 10 หลักเกณฑ์การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการตุลาการ

ลำดับ	ตำแหน่ง	เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ที่ขอพระราชทาน		เงื่อนไขและระยะเวลา การเลื่อนชั้นตรา	หมายเหตุ
		เริ่มต้นขอ	เลื่อนได้ถึง		
1	ผู้ช่วยผู้พิพากษา (ชั้น 1 เดิม)	ต.ม.	ต.ช.	1. เริ่มขอพระราชทาน ต.ม. 2. ได้ ต.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ขอ ต.ช.	ต้องมีระยะเวลาการ รับราชการติดต่อกัน มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ นับแต่ วันเริ่มเข้ารับราชการ จนถึงวันก่อนวันพระ ราชพิธีเฉลิมพระชนม พรรษาของปีที่จะขอ พระราชทานไม่น้อย กว่า 60 วัน (ต้องก่อน วันที่ 6 ตุลาคมของปี ที่ขอพระราชทาน)
2	ข้าราชการตุลาการชั้น 1 (ชั้น 2 เดิม)	ต.ช.	ท.ม.	1. เริ่มขอพระราชทาน ต.ช. 2. ได้ ต.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ม.	
3	ข้าราชการตุลาการชั้น 2 (ชั้น 3 เดิม)	ท.ม.	ม.ว.ม.	1. เริ่มขอพระราชทาน ท.ม. 2. ได้ ท.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ช. 3. ได้ ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม. 4. ได้ ป.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช. 5. ได้ ป.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม.	
4	ข้าราชการตุลาการชั้น 3 (ชั้น 4 - 6 เดิม)	ท.ช.	ม.ป.ช.	1. เริ่มขอพระราชทาน ท.ช. 2. ได้ ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม. 3. ได้ ป.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช. 4. ได้ ป.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม. 5. ได้ ม.ว.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ป.ช.	
5	ข้าราชการตุลาการชั้น 4 - 5 (ชั้น 7 ขึ้นไป)	-	ม.ป.ช.	1. ได้ ป.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช. 2. ได้ ป.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม. 3. ได้ ม.ว.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ป.ช.	

บัญชี 16

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่คณะตุลาการ และผู้พิพากษาสมทบ

ลำดับ	ตำแหน่ง	เครื่องราชอิสริยาภรณ์		เงื่อนไขและระยะเวลา การเลื่อนชั้นตรา	หมายเหตุ
		ที่ขอพระราชทาน			
		เริ่มต้นขอ	เลื่อนได้ถึง		
1	คณะตุลาการ	ต.ช.	ท.ม.	1. เริ่มขอพระราชทาน ต.ช. 2. ได้ ต.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี บริบูรณ์ ขอ ท.ม.	- ต้องดำรงตำแหน่ง คณะตุลาการติดต่อกัน มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี บริบูรณ์ นับตั้งแต่วันที่ทรง พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง จนถึง วันก่อนวันพระราช พิธีเฉลิมพระชนม พรรษาของปีที่จะขอ พระราชทานไม่น้อย กว่า 60 วัน
2	ผู้พิพากษาสมทบ	จ.ม.	ต.ช.	1. เริ่มขอพระราชทาน จ.ม. 2. เลื่อนตามลำดับชั้นตราโดยมีระยะเวลา ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบ ในการขอพระราชทานแต่ละชั้นตรา ไม่น้อยกว่า 4 ปีบริบูรณ์ก่อนวัน พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ของปีที่จะขอพระราชทานไม่น้อยกว่า 60 วัน	- ต้องดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาสมทบมา เป็นเวลารวมกันไม่น้อย กว่า 4 ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่วันที่ทรง พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง จนถึง วันก่อนวันพระราช พิธีเฉลิมพระชนม พรรษาของปีที่จะขอ พระราชทานไม่น้อย กว่า 60 วัน

หลักเกณฑ์การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของคู่สมรสข้าราชการตุลาการ
(ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ พ.ศ. 2536)

24.5 คู่สมรสข้าราชการตุลาการ

ลำดับ	ตำแหน่ง	เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ที่ขอพระราชทาน		เงื่อนไขและระยะเวลา การเลื่อนชั้นตรา	หมายเหตุ
		เริ่มต้นขอ	เลื่อนได้ถึง		
1	ประธานศาลฎีกา	ท.ช.	ป.ช.	1. เริ่มขอพระราชทาน ท.ช. 2. การขอพระราชทานเลื่อนชั้นตรา ต้องเว้น 2 ปี ตามลำดับถึง ป.ช.	- ปลัดกระทรวง ยุติธรรมอาจขอ ในฐานะปลัด กระทรวง หรือ ชั้นของตุลาการ ก็ได้
2	อธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ รองประธานศาลฎีกา หรือ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ภาค	ต.ม.	ป.ม.	1. เริ่มขอพระราชทาน ต.ม. 2. ขอพระราชทานเลื่อนชั้นตราได้ ปีเว้นปี ตามลำดับถึง ต.ม. 3. การขอพระราชทานตั้งแต่ชั้น ท.ม. ขึ้นไป ต้องเว้น 2 ปี ตามลำดับถึง ป.ม.	
3	อธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้น หรือรองอธิบดีผู้พิพากษา ศาลอุทธรณ์ หรือรองอธิบดี ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค	จ.ม.	ท.ช.	1. เริ่มขอพระราชทาน จ.ม. 2. ขอพระราชทานเลื่อนชั้นตราได้ ปีเว้นปี ตามลำดับถึง ท.ม. 3. การขอพระราชทานตั้งแต่ชั้น ท.ม. ขึ้นไป ต้องเว้น 2 ปี ขอ ท.ช.	
4	อธิบดีผู้พิพากษามาตร รองอธิบดีผู้พิพากษามาตร หรือ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้น	จ.ม.	ท.ม.	1. เริ่มขอพระราชทาน จ.ม. 2. ขอพระราชทานเลื่อนชั้นตราได้ ปีเว้นปี ตามลำดับถึง ท.ม.	
5	ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด	บ.ช.	ต.ช.	1. เริ่มขอพระราชทาน บ.ช. 2. ขอพระราชทานเลื่อนชั้นตราได้ ปีเว้นปี ตามลำดับถึง ต.ช.	